



ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2559

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรพระราชการและค่าตอบแทนเหมาะสมแก่การจัดการคดีประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... สำหรับตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและรองเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร และรับทราบหลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี

4. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้มีสำนักงานประจำศาลจังหวัดชุมแพ และสำนักงานประจำศาลแขวงพัยคณภูมิพิสัย ทั้งนี้ ให้เปิดทำการตั้งแต่วันที่เปิดทำการศาลจังหวัดชุมแพ ศาลแขวงพัยคณภูมิพิสัย ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ. ... และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ...

5. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

(1) คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ

(2) คณะอนุกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ

(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการตรวจร่างคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(4) คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการ

แทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ.

6. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวางแผนและติดตามการใช้จ่ายค่าธรรมเนียมศาล

นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 9 และศาลแรงงานภาค 9

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 5/2559 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 9 ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการคดีค้างนาน และปริมาณคดีแล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ทั้งหมด และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของศาลแรงงานภาค 9 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้านปริมาณคดีแรงงานที่ค้างเกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน ปริมาณคดีแรงงานที่ไกลเกลี่ยสำเร็จ การนำนวัตกรรมด้านการไกลเกลี่ยมาใช้ การมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงการวัดระดับความพึงพอใจของข้าราชการตุลาการที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวชี้วัดที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559) เป็นต้นไป

การสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้



เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 นายชาติชาย อัครวิบูลย์ รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายชาญณรงค์ ปราณจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา (ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้พิพากษาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการสัมมนาและสังเกตการณ์รวมจำนวน 16 คน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อให้ข้าราชการตุลาการที่จะไปดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม และวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งทราบถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒนธรรม รุ่นที่ 27



เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 นายอริคม อินทุพุฒิ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบศาลยุติธรรมในประเทศไทยกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แก่คณะเยาวชนจากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒนธรรม รุ่นที่ 27 ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาระบบงานศาลยุติธรรม จำนวน 240 คน โดยมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม นางสาวณัชชา วรวิวัฒน์เมธิกุล ผู้ตรวจราชการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ในโอกาสนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้กล่าวให้ความรู้แก่คณะเยาวชนฯ เกี่ยวกับโครงสร้างศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม สถิติคดีของศาลยุติธรรมในปีที่ผ่านมา การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านหลักประกันและการติดตามตัวจำเลยด้วยการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (E.M.) รวมถึงเน้นย้ำไม่ให้เยาวชนกระทำความผิดกฎหมายเพราะจะทำให้เสียอนาคตเมื่อถูกดำเนินคดี และขอให้เยาวชนมั่นใจได้ว่าศาลเป็นที่พึ่งของผู้บริสุทธิ์และจะได้รับความยุติธรรมจากศาลอย่างแน่นอน

